



สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน
Office of Economic and Financial Affairs, Washington DC

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ

<http://oefa.thaiembdc.org>
e-mail: oefa@thaiembdc.org

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม ไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากที่ขยายตัวติดต่อกัน 3 เดือน ก่อนหน้า

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ 457.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจากที่ขยายตัวติดต่อกัน 3 เดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ยอดค้าปลีกในเดือนก.ค. ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดว่า ยอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 MoM สำหรับในเดือน ก.ค. ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. และยอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าประเภทอื่นๆ พากันปรับตัวลดลง เช่น ราคาก๊าซโซลีนลดลงร้อยละ 2.7 ราคาอาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.6 และยอดขายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทำสวนลดลงร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ ก๊าซโซลีน อุปกรณ์ก่อสร้างและร้านขายอาหาร (Core retail sales) ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 MoM ในเดือนมิ.ย.

อนึ่ง ยอดค้าปลีกเป็นส่วนสำคัญของการใช้จ่ายผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ค. ที่อ่อนแอกว่าคาดนี้บ่งชี้ว่า การใช้จ่ายผู้บริโภคในไตรมาส 3 อาจชะลอตัวลง หลังจากที่เพิ่มขึ้นแข็งแกร่งถึงร้อยละ 4.2 ในไตรมาส 2 และอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ด้วย

นางฮิลลารี คลินตัน ได้ย้ำถึงจุดยืนในการคัดค้านข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น แปซิฟิก (TPP) หากได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นาง ฮิลลารี คลินตัน กล่าวในระหว่างการกล่าวปราศรัยที่รัฐมิชิแกน โดยย้ำว่าจะยุติข้อตกลงทางการค้าที่บั่นทอนการจ้างงานและค่าจ้าง ซึ่งรวมถึงข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ทั้งนี้ นางคลินตันเคยให้การสนับสนุนข้อตกลง TPP เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ แต่ก็ได้หันมาคัดค้านเมื่อมีการบรรลุข้อตกลงเมื่อปีที่ผ่านมานี้ โดยนางคลินตันมองว่า ข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อการจ้างงาน ค่าจ้าง และความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ นาง คลินตัน ยังได้สัญญาว่ารัฐบาลจะเพิ่มบทบาทในการจัดการกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเรียกร้องให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน มีกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุม Wall Street และปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เป็นต้น

ประธาน Fed สาขาซานฟรานซิสโก สนับสนุนขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีี้ โดยเห็นว่าไม่ควรรอเงินเพื่อถึงร้อยละ 2

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นาย John Williams ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขาซานฟรานซิสโก เห็นว่า Fed ควรดำเนินการตามแผนเดิมที่เคยวางไว้ นั่นคือการลดการผ่อนคลายทางการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป และควรดำเนินการขึ้นดอกเบี้ยในปีี้ ทั้งนี้ นาย Williams ไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ Fed บางท่านที่กล่าวว่า Fed ควรรอให้อัตราเงินเฟ้อขยายตัวแตะร้อยละ 2 ตามเป้าหมาย ก่อนตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดย นาย Williams กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ เดินหน้าได้ดี และการจ้างงานแข็งแกร่ง หากรอให้อัตราเงินเฟ้อถึงเป้าหมายร้อยละ 2 ก่อนขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้สหรัฐฯ ไม่ทันกับภาวะปัจจุบัน และ Fed อาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง ซึ่งจะส่งผลเสียได้

IEA ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกปี 2560 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ว่า ความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 2560 จะขยายตัวน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงทั่วโลก โดยรายงานภาวะตลาดน้ำมันประจำเดือน IEA ได้ทบทวนการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีหน้า ลงเหลือ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน และน้อยกว่าความต้องการน้ำมันโลกในปีนี้ที่ 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน

IEA ยังระบุว่า การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากมุมมองเชิงลบที่มีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับอุปทานน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง โดยอุปทานทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในเดือนก.ค. และสต็อกน้ำมันคงคลังมีอยู่มากเกินความต้องการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะยังคงกดดันราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

สรุปสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐฯ

- ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ปิดลดลง เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังกับรายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ค. ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิ.ย. ซึ่งผิดไปจากที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 หลังจากปรับตัวขึ้นมา 3 เดือนติดต่อกัน

- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ส่วนใหญ่ โดยได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯล่าสุดที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาด

Market Data	Last	Day's change
ตลาดหุ้น		
S & P 500	2,184.05	-0.08%
DJ Industrials	18,576.47	-0.20%
Nasdaq Comp	5,232.89	+0.09%
ตลาดพันธบัตร		
US 2 yr Treas Bd (Yield)	0.71%	-6.58%
US 10 yr Treas Bd (Yield)	1.51%	-3.82%
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน		
EUR/USD	1.1163	+0.22%
USD/JPY	101.29	-0.65%

Data Note: ข้อมูลตลาดพันธบัตรจาก US Treasury Department ณ 16.00 น. U.S. Eastern Time
ข้อมูลตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนจาก Wall Street Journal ณ 16.00 น. U.S. Eastern Time